

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: ศุกร์ 29 ตุลาคม 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11293

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 7.46

Ad Value: 8,206

PRValue (x3): 24,618

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ยอข่าวเศรษฐกิจ: กสทช.รับมือ SMS ลวง



กสทช.รับมือ SMS ลวง

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการ
แทนเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ที่
ประชุมกสทช.หารือกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และ
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเพื่อติดตาม
และกำกับดูแลกรณีมีเจ้าหน้าที่ส่งข้อความ
สั้น (SMS) หลอกหลวงประชาชน การ
ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ และลามก
อนาจาร ยกขบวนแก้ปัญหา อาทิ ผู้ให้
บริการเนื้อหาต้องมีระบบยืนยันตัวตนของ
ลูกค้าที่มาซื้อ SMS ที่ชัดเจน, ข้อความใน
SMS และชื่อ Sender name ต้องไม่ให้
ลูกค้ากำหนดเองได้โดยอิสระแต่ต้องแจ้ง
ผ่านผู้ให้บริการทราบก่อน เป็นต้น

กสทช.ยกระดับไล่มึ SMS หลอกหลวง

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ประกอบการ โทรคมนาคม เพื่อติดตามและกำกับดูแลกรณีมีจลาจลส่งข้อความสั้น (SMS) หลอกหลวงประชาชน ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ และลามกอนาจาร โดยได้ข้อสรุปที่จะยกระดับมาตรการจัดการปัญหา SMS หลอกหลวงเพิ่มขึ้นอีกระดับผ่าน 5 มาตรการ

ได้แก่ 1.กำหนดระบบยืนยันตัวตนของลูกค้าที่มาใช้บริการส่ง SMS ที่ชัดเจน และตรวจสอบได้ 2.ไม่ให้กำหนดข้อความใน SMS และชื่อผู้ส่ง หรือ Sender name เองโดยอิสระ ต้องแจ้งผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายทราบก่อน 3.การกำหนด Sender name ต้องไม่มีลักษณะเป็นเลขหมายโทรศัพท์ เพราะส่วนใหญ่พบว่าเป็นเบอร์ปลอม 4.หากชื่อ Sender name ตรงหรือคล้ายกับชื่อบริษัท หน่วยงาน หรือเครื่องหมายการค้า ให้ขอเอกสารในการรับรองหรือต้องได้รับความยินยอมให้ใช้ชื่อจากเจ้าของชื่อบริษัท หน่วยงาน หรือเครื่องหมายทางการค้านั้นๆ และ 5.ข้อความไม่ควรมี link เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่อการกระทำผิด

ทั้งนี้ มาตรการยกระดับดังกล่าวจะมีผลบังคับทันที และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 1 พ.ย.2564 โดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องส่งรายชื่อ Sender name ให้สำนักงาน กสทช.รวบรวม เพื่อสามารถส่งให้กับทางตำรวจกรณีต้องการข้อมูลผู้กระทำผิดกฎหมาย โดยเบื้องต้นกำหนดผู้ส่ง SMS ที่ผิดกฎหมายแน่นอน ได้แก่ 1.ชักชวนเล่นพนัน 2.ลามกอนาจาร 3.สินเชื่อเงินกู้ โดยในส่วนของสินเชื่อเงินกู้นั้น กำลังประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แยกบัญชีผู้ให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในกลุ่มบัญชีสีขาว (White List) เพื่อให้เกิดความชัดเจน จะได้ปิดกั้นผู้ส่งที่ผิดกฎหมายได้โดยไม่กระทบบริการ SMS ของธนาคาร.